



ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล  
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร  
คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอน  
ครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง  
เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนด  
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ  
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ ลง  
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒  
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓๐๑๙/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการ  
จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่  
แทนและมอบหมายกำกับดูแล คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓๐๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู  
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง  
เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู  
จำนวนทั้งสิ้น ๘ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว  
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่  
มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่  
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จังหวัดหนองบัวลำภู จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ  
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และส่งเอกสารแนวคิดในการพัฒนางานตามขอบเขตภารกิจหน้าที่) ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	รายงานตัว ซักซ้อมทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู	๐๑ - ๐๘	เอกสารแนวคิดในการพัฒนางานตามขอบเขตภารกิจหน้าที่
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาคนละ ๑๐ นาที)	สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู	๐๑ - ๐๘	เอกสารแนวคิดในการพัฒนางานตามขอบเขตภารกิจหน้าที่

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากเอกสารแนวคิดในการพัฒนางานตามขอบเขตภารกิจหน้าที่ ตามข้อ ๒ ขอบเขต/ลักษณะงานสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และผลงานประกอบการสมัคร ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ เป็นการสอบ วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๒. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทักษะ ทักษะปฏิบัติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์ อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ

ห้าม สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และจะต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้เท่านั้น

๓. ผู้เข้าสอบต้อง บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ กรณีผู้เข้าสอบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการสอบดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องรับรายงานตัวหลังจากเวลา ๐๘.๓๐ น.ไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๖. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้า ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ กำหนดให้

๗. ให้ผู้เข้าสอบรับผิดชอบการจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหรือกล่องเครื่องเขียน หนังสือ คู่มือ เอกสาร กระดาษ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหาย จังหวัดหนองบัวลำภู จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๘. ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการสอบ

๙. ห้ามผู้เข้าสอบและผู้อยู่ระหว่างการเข้าทดสอบ ติดต่อกัน พูดคุย ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น

๑๐. หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบแข่งขัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งยุติการสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันทีและจังหวัดอำนาจเจริญ จะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

#### (ง) การประกาศผลการสอบคัดเลือก

จังหวัดหนองบัวลำภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และเอกสารแนวคิดในการจะพัฒนางานตามขอบเขตภารกิจหน้าที่) ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ลงชื่อ) .....

(นายอำพล ลมปลิว)

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

จังหวัดหนองบัวลำภู

(แนบท้ายประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๗ พ.ค.๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นายธัชพล เวชพิทักษ์
๒	นางสาวพรพิมล สุบิน
๓	นายเกริกเกียรติ จันทร์ลอย
๔	นางสาวอุมาภรณ์ อวนศรี
๕	นางสาวสุภาวดี ช่วยหาญ
๖	นางสาวกมลทิพย์ จันทร์เสรีรักษ์
๗	นายอนุวรรตน์ แป้นนอก
๘	นางสาวรินดา โสภา